

Số: 26 /KH-PGDĐT

Vĩnh Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2024; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 3143/KH-SGDĐT ngày 18/9/2024 của Sở GDĐT Kiên Giang về Phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2024; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận về Tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Phòng GDĐT Vĩnh Thuận phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025 với chủ đề **“Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”**, gồm những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2023-2024 và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện và các mục tiêu phát triển của ngành Giáo dục.

Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa cao trong toàn Ngành.

Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

2. Yêu cầu

Phong trào thi đua phải được phát động liên tục, sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia, tạo ra động lực mới



vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Đối tượng thi đua

Tập thể: các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận.

Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận.

2. Nội dung thi đua

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2236/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2024 của Bộ GDĐT và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2024. Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2024.

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do UBND tỉnh, huyện và Sở GDĐT phát động. Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày Lễ lớn trong năm.

3. Kế hoạch thời gian

Tháng 9/2024 và tháng 10/2024: các khối thi đua tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất gắn với ký kết giao ước thi đua của khối.

Ngày 30/10 là thời hạn cuối các khối thi đua tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ nhất gắn với ký kết giao ước thi đua của khối.

Tháng 12/2024: tổng hợp số lượng, tên sáng kiến, giải pháp ở các trường đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận năm 2025.

Tháng 01/2025: các khối thi đua tổ chức tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua của khối.

Tháng 02/2025: tổ chức thẩm định sáng kiến, tổng hợp sáng kiến và kết quả thẩm định về Phòng Nội vụ.

Tháng 5/2025: các khối thi đua tổ chức chấm thi đua theo kế hoạch của Trường khối.

Tháng 6/2025: các trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng các cấp. Phòng GDĐT thẩm định sơ bộ hồ sơ các trường.

Tổ chức sơ kết thực hiện giao ước thi đua của khối.

Tháng 7/2025: các trường nộp hồ sơ lên dịch vụ công trực tuyến. Đề nghị Phòng Nội vụ trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng. Hoàn thiện hồ sơ trình khen thưởng cấp cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm học 2024 - 2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường triển khai thực hiện kế hoạch theo.

Công chức phụ trách thi đua- khen thưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thi đua năm học 2024 - 2025.

Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2024-2025 của Phòng GDĐT Vĩnh Thuận. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo Phòng GDĐT (qua với bộ phận thi đua, khen thưởng phòng GDĐT) để kịp thời báo cáo lãnh đạo xem xét, giải quyết. /

Nơi nhận:

- Phòng Tổ chức – cán bộ Sở GDĐT Kiên Giang;
- Bộ phận TĐ-KT Phòng Nội vụ huyện;
- Các trường trực thuộc UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. **TRƯỜNG PHÒNG**
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Mai Thúy Oanh